

THÀNH PHỐ

Cơ bản khắc phục xong hậu quả bão số 3

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới cơ sở, sự chủ động của người dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, đến nay hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân thành phố Thái Bình đã trở lại bình thường.



Phường Trần Lâm huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục hậu quả sau bão.

Xác định bão số 3 là cơn bão rất mạnh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố, trước, trong và sau bão, lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra. Tại hiện trường, tối ngày 7/9, các đồng chí lãnh đạo yêu cầu các địa phương huy động tối đa nhân lực, vật lực để khắc phục hậu quả của mưa bão, nhất là tình trạng cây xanh gãy, đổ vào đường điện, chèn đường giao thông, mưa to gây ngập úng cục bộ. Tiếp

đồng chí lãnh đạo thành phố, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, nhanh chóng khắc phục các sự cố, hậu quả do bão gây ra để bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc...; duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kịp thời hỗ trợ người dân và xử lý các sự cố xảy ra. Nhờ đó, đường phố nhanh chóng gọn gàng trở lại, điện, nước, thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt. Anh Trương Thanh Ý, tổ 2, phường Kỳ Bá cho biết: Bão số 3 gây mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập, cây xanh đổ chắn ngang đường nhìn rất tan hoang. Tôi di chuyển từ khu đô thị

Petro từ 20 - 21 giờ ngày 7/9, phải qua nhiều tuyến phố mới về được đến nhà. Vậy mà chỉ sáng hôm sau mọi ngã đường đã thông thoáng, không còn tình trạng ngập úng cục bộ, điện đã có. Mọi hoạt động của người dân đã trở lại bình thường. Ông Phan Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Trần Lâm cho biết: Là địa bàn có số lượng cây gãy, đổ lớn (hơn 200 cây), đặc biệt nhiều cây gãy, đổ vào cột điện gây mất điện diện rộng hoặc cây đổ chắn ngang đường giao thông, vì vậy Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường đã huy động toàn bộ lực lượng xuống đường thu dọn cây

xanh gãy, đổ, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn... Đến 24 giờ ngày 7/9, các tuyến đường chính trên địa bàn phường đã hoàn thành thu dọn cây gãy, đổ; trong 3 ngày 8 - 10/9, phường phân đấu cơ bản hoàn thành việc dọn, nạo giữ cây xanh; tổ chức thu dọn vệ sinh, bảo đảm môi trường.

Ông Trịnh Duy Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cho biết, ước tính ban đầu có hơn 1.500 cây xanh ngã, đổ, nghiêng thân. Công ty huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện chuyên dụng phối hợp với các xã, phường cắt tỉa cành, dựng cây, chằng chống, khắc phục tình trạng ách tắc giao thông tại các tuyến phố chính. Dự kiến đến hết ngày 10/9 thu dọn rác, chất thải bảo đảm vệ sinh môi trường; ngày 12/9 cơ bản hoàn tất công tác chống dựng, cắt tỉa cây gãy, đổ trên các tuyến phố chính, khu công viên, quảng trường.

Sau khi bão số 3 đi qua, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục thiệt hại do bão gây ra, sớm đưa hoạt động sản xuất trở lại bình thường. Ông Phạm Đình Phú, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành, khu công nghiệp Phúc Khánh cho biết: Công ty đã huy động toàn thể cán bộ, công nhân viên thu dọn cây xanh bị gãy, đổ, khu vực nhà xưởng bị tốc mái tôn cũng đã được khắc phục xong. Hơn 100 công nhân đã trở lại làm việc vào sáng ngày 9/9.

Còn theo ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, ngay sau khi bão tan, ngành giáo dục thành phố đã chỉ đạo các trường khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão; tiếp tục chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập; tổ chức vệ sinh trường lớp, có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm sạch sẽ, an toàn. Sáng ngày 9/9, gần 48.000 học sinh ở 3 bậc học (mầm non, tiểu học, THCS) đã trở lại trường.

MINH NGUYỆT

Tập trung chăm sóc thủy sản sau bão

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có diện tích nuôi trồng thủy sản. Để bảo vệ thủy sản, các ngành, địa phương đã chỉ đạo nông dân triển khai nhiều biện pháp.

Chủ động tiêu thoát nước vùng nuôi thủy sản

Có mặt tại vùng nuôi trồng thủy sản của xã Nam Cường (Tiền Hải), các hộ dân nơi đây đang tập trung tiêu thoát nước cho diện tích nuôi trồng thủy sản. Ông Trần Văn Thiệu, thôn Đức Cường cho biết: Khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền có mưa rất to, gây ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản của gia đình. Để bảo vệ 2,5ha nuôi ngao giống, tôi đã chủ động dùng máy bơm để bơm nước cho diện tích nuôi trồng thủy sản, đồng thời khơi thông dòng chảy, vùng nuôi nguy cơ xảy ra ngập lụt để tuyên truyền bà con thực hiện biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho diện tích nuôi trồng thủy sản. Tăng cường hướng dẫn người dân các biện pháp gia cố, bảo vệ bờ, cống, qua cống, thường xuyên kiểm tra

Cùng với Tiền Hải, Thái Thụy là địa phương ven biển bị ảnh hưởng nhiều sau bão số 3 đối với diện tích nuôi trồng hải sản. Ông Lê Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Toàn huyện có hơn 4.216ha nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi nước mặn (ngao) 1.357ha, nuôi nước lợ 1.298ha và nuôi nước ngọt 1.560ha. Sau bão số 3, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND huyện tích cực chỉ đạo các địa phương tuyên truyền đến nhân dân chủ động tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản. Trong đó, khơi thông dòng chảy hệ thống kênh mương nội đồng, các sông rạch, sông dẫn. Chỉ đạo các địa phương đóng các cống tưới, mở các cống tiêu để tiêu nước trong vùng nuôi trồng thủy sản. Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn rà soát ao nuôi, vùng nuôi nguy cơ xảy ra ngập lụt để tuyên truyền bà con thực hiện biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho diện tích nuôi trồng thủy sản. Tăng cường hướng dẫn người dân các biện pháp gia cố, bảo vệ bờ, cống, qua cống, thường xuyên kiểm tra

và áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho đối tượng nuôi thủy sản khi thời tiết thay đổi. Tiếp tục phân công cán bộ nông nghiệp bám sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết để phối hợp với các địa phương chỉ đạo nông dân khắc phục kịp thời ảnh hưởng do mưa gây ra đối với diện tích nuôi trồng thủy sản.

Quyết tâm bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản an toàn

Để bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản, ngành chuyên môn, địa phương có nhiều giải pháp tiêu thoát nước. Ông Đỗ Tiến Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Quỳnh Phụ có hơn 1.150ha và 195 lồng bè nuôi cá tại các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hoa. Sau bão, diện tích nuôi trồng thủy sản và lồng bè nuôi cá của địa phương không bị thiệt hại. Tuy nhiên, để bảo đảm nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, ngành chuyên môn của huyện đã tăng cường xuống cơ sở khuyến cáo nông dân tập trung các biện pháp xử lý môi trường ao nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản, các lồng bè trên sông. Tập trung chăm sóc thủy sản

theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh trên đối tượng nuôi.

Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh hơn 15.000ha, trong đó có 1.128 đầm, 681 lồng bè nuôi cá nước ngọt, 1.129 bè nuôi hàu... Sau bão, môi trường ao nuôi thay đổi đột ngột khiến thủy sản bị sốc, dễ phát sinh dịch bệnh, vì vậy, người nuôi trồng thủy sản cần thường xuyên theo dõi môi trường nước, kiểm tra hoạt động của tôm, cá. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, đối với ao, đầm nuôi trồng thủy sản, bà con cần xả bớt nước trên tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao. Đồng thời, tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh và bán thâm canh. Khi mưa lớn kéo dài, nước ao nuôi bị đục, độ pH bị giảm đột ngột cần rải vôi xung quanh bờ ao kết hợp bón vôi cho ao, đảm bảo để ổn định pH nước và làm giảm độ đục của nước ao. Đối với lồng, bè nuôi trồng thủy sản cần kiểm tra các yếu tố môi trường nơi đặt lồng, bè nuôi, bảo đảm các tiếp tục môi trường nước trong ngưỡng cho phép. Di chuyển lồng bè đến vùng nuôi có chất lượng nước phù hợp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe của thủy sản để có biện pháp xử lý kịp thời. Cần tăng cường sử dụng kháng cho động vật thủy sản như bổ sung vitamin C trộn vào thức ăn hàng ngày. Với diện tích nuôi ngao bãi triều ven biển, khi thủy triều xuống tiến hành kiểm tra, tu sửa đặng, chắn, sau mưa bão. Nếu có thủy sản bị chết cần xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước.

MANH THẮNG



Hộ dân xã Thái Thượng (Thái Thụy) sử dụng máy quạt khí tạo môi trường ổn định nuôi trồng thủy sản.

Hỗ trợ tiêu thụ chuối cho nông dân Hồng An

Bão số 3 đã làm hơn 140ha chuối tiêu hồng, chuối tây ở vùng đất bãi xã Hồng An (Hưng Hà) bị gãy đổ, ước tính thiệt hại 300.000 buồng chuối chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Để giúp nông dân khắc phục hậu quả do bão gây ra, huyện Hưng Hà đang nỗ lực huy động, kêu gọi "giải cứu" giúp bà con giảm bớt thiệt hại về kinh tế.



Nông dân xã Hồng An gồng mình thu hoạch diện tích chuối bị đổ gãy.

Xã Hồng An có diện tích trồng chuối lớn nhất huyện Hưng Hà. Chuối tiêu hồng gần bó với đồng đất nơi đây nhiều năm, ngày càng khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Nhờ trồng chuối tiêu hồng, nhiều người có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu người

tiêu dùng, từng bước trở thành sản phẩm đặc thù của xã Hồng An. Ước tính mỗi năm thu nhập từ trồng chuối chiếm 30% giá trị sản xuất nông nghiệp của xã Hồng An. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão đã làm nhiều hộ dân nơi đây lao đao khi vườn chuối đổ rạp. Để hỗ trợ bà con, ngay trong ngày 9/9, huyện Hưng Hà đã huy động các cấp, ngành, đơn vị, địa phương

kêu gọi cán bộ, nhân dân trong và ngoài huyện chung tay "giải cứu" chuối. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có lương mua từ 1 buồng trở lên. 7 giờ sáng, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các địa phương đã tập hợp tại các bãi, ai cũng khẩn trương chặt chuối và chuyển từ ruộng lên bờ để xe chở đến các nơi tiêu thụ. Ông Nguyễn Duy Hoan, Bí

thứ Đảng ủy xã Hồng An cho biết: Trong ngày 9/9, chúng tôi huy động các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn giúp bà con thu hoạch chuối chuyển về nơi tập kết tiêu thụ. Theo thống kê, đến 15 giờ địa phương đã tiếp nhận hàng trăm đơn hàng của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện mua chuối ủng hộ bà con với gần 125 tấn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên tỉnh hỗ trợ tiêu thụ 30 tấn. Trong ngày mai, chúng tôi tiếp tục tiếp nhận các đơn hàng. Hy vọng tình thân tương thân tương ái của mọi người sẽ giúp nông dân nơi đây vượt bớt khó khăn, yên tâm tiếp tục sản xuất, ổn định kinh tế.

Cùng chung tâm trạng với anh Hưng, ông Lê Gia Hưng, thôn Bắc Sơn cho biết: Gia đình tôi trồng 10 mẫu chuối với khoảng 8.000 gốc. Sau khi được mọi người hỗ trợ "giải cứu" chuối, chúng tôi sẽ thu dọn vệ sinh, xới đất, chăm sóc chuối con và trồng xen canh các loại cây khác để bù đắp lại những diện tích bị thiệt hại.

Hoạt động "giải cứu" chuối đã được các cấp từ huyện đến xã, các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân hưởng ứng nhiệt tình. Thượng úy Nguyễn Chung Kiên, Phó Trưởng Công an xã Hồng An cho biết: Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở hỗ trợ người dân, hỗ trợ xe để vận chuyển giúp bà con về nơi tập kết tiêu thụ. Đặc biệt, Công an huyện Hưng Hà đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ mua chuối cho bà con với trị giá 15 triệu đồng.

THANH THUY

tây. Sau bão số 3, toàn bộ diện tích chuối bị gãy, đổ. Chúng tôi rất lo lắng vì thời điểm này mà trồng lại sẽ không đúng thời vụ. Đây còn là sản phẩm OCOP của địa phương, dự kiến tháng 9 này xuất bán nhưng giờ thiệt hại như này chúng tôi tiếc lắm. Nếu như không có bão số 3, dự tính từ vườn chuối này tôi thu lãi gần 4 tỷ đồng. Các cấp, các ngành, doanh nghiệp đến thu mua chuối cho người dân, chúng tôi rất xúc động vì nghĩa cử cao đẹp của mọi người, mong muốn các cấp chính quyền có cơ chế hỗ trợ giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cùng chung tâm trạng với anh Hưng, ông Lê Gia Hưng, thôn Bắc Sơn cho biết: Gia đình tôi trồng 10 mẫu chuối với khoảng 8.000 gốc. Sau khi được mọi người hỗ trợ "giải cứu" chuối, chúng tôi sẽ thu dọn vệ sinh, xới đất, chăm sóc chuối con và trồng xen canh các loại cây khác để bù đắp lại những diện tích bị thiệt hại.

Hoạt động "giải cứu" chuối đã được các cấp từ huyện đến xã, các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân hưởng ứng nhiệt tình. Thượng úy Nguyễn Chung Kiên, Phó Trưởng Công an xã Hồng An cho biết: Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở hỗ trợ người dân, hỗ trợ xe để vận chuyển giúp bà con về nơi tập kết tiêu thụ. Đặc biệt, Công an huyện Hưng Hà đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ mua chuối cho bà con với trị giá 15 triệu đồng.

Dự kiến việc "giải cứu" chuối ở xã Hồng An sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới. Ngay sau khi tiêu thụ hết chuối, xã Hồng An sẽ vận động nhân dân thu gom, vận chuyển những gốc cây bị đổ, dập và vệ sinh toàn bộ diện tích đã trồng, sẵn sàng trồng lại diện tích chuối đã bị thiệt hại. Ông Trần Ngọc Tạo, Quận Chủ tịch UBND xã Hồng An cho biết: Chúng tôi đang huy động bà con khẩn trương thu dọn vườn, cải tạo đất, mua giống mới để trồng lại diện tích chuối đã hồng. Địa phương nghiên cứu, xây dựng phương án kêu gọi các doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt hỗ trợ kinh phí mua giống mới giúp bà con. Đồng thời, đẩy mạnh chăm sóc những cây còn lại và vận động nhân dân trồng xen canh cây ngô sinh khối, đỗ tương... để bù vào diện tích thiệt hại.

Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Huyện có hơn 380ha chuối bị gãy đổ, thiệt hại lớn cho nông dân. Với tình hình hỗ trợ khẩn trương, ngay sau khi chương trình "giải cứu" được phát động, nhiều lực lượng như thanh niên, công an địa phương đã chung tay giúp người dân thu hoạch, vận chuyển đến điểm tập kết, kịp thời tiêu thụ, giúp giảm thiệt hại về kinh tế cũng như đẩy nhanh tiến độ cải tạo, khôi phục lại diện tích sản xuất bị thiệt hại. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng rất có ý nghĩa với bà con địa phương lúc này. Đó còn là tình thân tương thân tương ái cao đẹp của nhân dân ta trong lúc khó khăn.

THANH THUY

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐÔNG HƯNG Trao quà "Tiếp bước em đến trường" cho học sinh

Sáng ngày 9/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng tổ chức chương trình "Tiếp bước em đến trường" năm 2024. Tại chương trình, Hội đã trao quà cho 38 học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích xuất sắc năm học 2023 - 2024; trao kinh phí hỗ trợ 2 học sinh mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là 2 học sinh được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhận đỡ đầu từ năm 2022 đến năm 18 tuổi. Tổng kinh phí trao quy ra tiền mặt gần 30 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực hỗ trợ ngày càng nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh mồ côi để các em yên tâm đến trường học tập.

THU HIỀN

13 dự án, công trình, cơ sở không bảo đảm quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy bị xử phạt

UBND tỉnh, Công an tỉnh vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 13 dự án, công trình, cơ sở. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế Minh Vương, khu công nghiệp Phúc Khánh; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học, xã Phú Xuân; Công ty Cổ phần Xây lắp 5 Thái Bình, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình); Công ty TNHH Giải Gia Hưng, xã Nam Thắng; Công ty TNHH Kinh doanh liên hợp Dũng Phát, xã Nam Thanh; Doanh nghiệp tư nhân Đông Xuyên, xã Đông Xuyên; Công ty TNHH Thương mại Đại Dương Thái Bình, xã Tây Ninh (Tiền Hải); Công ty May Bình Minh ATC, xã An Dục (Quỳnh Phụ); Công ty TNHH Thành Cúp, xã Hòa Tiến (Hưng Hà); Công ty TNHH Sản xuất đèn pin, vợt muỗi G8, cụm công nghiệp Nguyễn Xá (Đông Hưng); Công ty TNHH Mạnh La Thái Xuân, xã Minh Quang (Kiến Xương); Công ty TNHH May xuất khẩu Trang My, xã Vũ Tiến (Vũ Thư); cơ sở karaoke Dream, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) đã vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư, xây dựng theo Điều 88, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; PCCC; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình với tổng số tiền phạt 748 triệu đồng. Để bảo đảm an toàn PCCC, cơ quan chức năng yêu cầu các dự án, công trình, cơ sở không bảo đảm quy định an toàn PCCC trong đầu tư, xây dựng khẩn trương tổ chức thực hiện việc tham duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với công trình theo đúng quy định của pháp luật.

MINH HƯỜNG